
                                                                                                                                                                              

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
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๓. สถานที ่   ณ อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรขีันธ์  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาต ิ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน
ทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ต้องอาศัยกลไก
หรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา ประชาชนทุกภาคส่วน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงจาก
ทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่  เนื่องจากเป็นผู้ที่
ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ 
และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุก
ด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนนิการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอด
ทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 



๒ 
 
๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน ๒๕ จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย ความยาวจาก 

ทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ ๒๑๒ กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๒๒๔.๘ กิโลเมตร มีส่วนที่แคบที่สุด
ของประเทศอยู่ในเขตต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากอ่าวไทยถึงเขตแดนเมียนมา ประมาณ  
๑๒ กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) 
ประมาณ ๓๒๓ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔ ชั่วโมงเศษ และตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ ๓๑๘ 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๖ ชั่วโมง มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๓๖๗.๖๒๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๓,๙๗๙,๗๖๒.๕ ไร ่

อาณาเขต 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนี้  
 - ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอชะอ า อ าเภอท่ายาง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย ความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ ๒๒๔.๘ กิโลเมตร 
 - ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอประทิว อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
 - ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเปน็พรมแดน

ทางธรรมชาติ 
เขตการปกครอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๘ อ าเภอ ๔๘ ต าบล ๔๓๕ หมู่บ้าน  

โดยมีอ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี อ าเภอสามร้อยยอด
อ าเภอกุยบุรี อ าเภอทับสะแก อ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน้อย ส่วนการปกครองท้องถิ่น   
รวมทั้งสิ้น ๖๑ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๑๖ แห่ง (เทศบาลเมือง ๒ แหง่ 
เทศบาลต าบล ๑๔ แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล ๔๔ แห่ง  

๗. วิธีการด าเนินการ  

              จัดประชุมสมัมนา       จัดเวทเีสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ    

 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
ให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของ
การด าเนินงาน ดังนี้ 
 



๓ 
 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางถึงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 เริ่มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา โดยผู้ด าเนินรายการได้แนะน ารองผู้ว่า
ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแนะน าคณะสมาชิกวุฒิสภา 
ที่ได้เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   ๑. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร   รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
       ประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
                      พบประชาชน   
 ๒. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
 ๓. นายไพโรจน์ พ่วงทอง  กรรมการ 
 ๔. นายเจตน์  ศิรธรานนท์  กรรมการ 
 ๕. นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร  กรรมการ 
 ๖. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร  กรรมการ  
 ๗. นายทวีวงษ์  จุลกมนตรี  กรรมการ 
 ๘. นายสาธิต  เหล่าสุวรรณ  กรรมการ 
 ๙. พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่  กรรมการ 
 ๑๐. นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  กรรมการ 
 ๑๑. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์  กรรมการ ในคณะอ านวยการฯ 
 ๑๒. พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล  สมาชิกวุฒิสภา 

 โอกาสนี้ นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ 
 ในนามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในโอกาสที่คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่ 
มาพบประชาชนและส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส าหรับประเด็นที่ส่วนราชการน าเสนอในวันนี้  
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ต้องการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน
พ้ืนที่ และขอขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นถึงความส าคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยินดีที่จะให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือน าไปวิเคราะห์สภาพปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกของ 
ฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป 

 ล าดับต่อมา สมาชิกวุฒิสภาได้ด าเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้  
 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชกิ
วุฒิสภาพบประชาชน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะพูดคุยหารือกับผู้บริหารส่วนราชการและ 
พ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันนี้  วุฒิสภานอกจากจะมีอ านาจหลักตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย คือ การท าหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถาม 
หรือท าข้อหารือต่าง ๆ ในที่ประชุมวุฒิสภา การให้ค าแนะน า หรือให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งตามที่



๔ 
 
กฎหมายก าหนด หรือการให้ความเห็นชอบพิธีทางศาลต่าง ๆ ระหว่างประเทศ นอกจากนั้น หน้าที่ที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในช่วง ๕ ปีแรก ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาล
ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จึงมีหน้าที่ส าคัญเป็นต้นรูปแบบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ อันมี
แผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และกรอบแนวความคิด
ในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติมาด าเนินการตามแผนย่อยต่าง ๆ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้ตระหนักดีถึงการมี 
ส่วนร่วมของภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน จึงตั้งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยแบ่ง
ออกเป็น ๗ กลุ่มจังหวัด ส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางได้มีการลงพื้นที่เพื่อมาเยี่ยมเยือนและพบปะส่วนราชการ 
ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ภาคเอกชน ตลอดจนพ่ีน้องประชาชน ดังค าขวัญที่ว่า “ไปด้วยมิตรไมตรี 
ปฏิบัติต่อทุกคนในพ้ืนที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร” เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติ ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายกจ็ะน าไปสู่การพิจารณากลั่นกรอง ถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติที่เกี่ยวกบั
การบริหารราชการแผ่นดิน จะสะท้อนข้อคิดเห็นไปยังฝ่ายบริหาร ส าหรับการลงพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ในวันนี้มีประเด็นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ การบริหารจัดการและแนวทางแก้ปัญหาช้างป่า โครงการ
ส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และแนวทางการเสริมสร้างประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
โอกาสนี้ ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณ
ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนพ่ีน้องประชาชนที่ได้มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้วยความจริงใจและสะท้อนข้อคิดเห็นที่เป็นจริงเพื่อน าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
 นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานจากการ
ลงพ้ืนที่พบประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒ ครั้งที่ผ่านมา มีประชาชนได้มีข้อเสนอแนะและแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือสะท้อนไปยังฝ่ายบริหารและส่วนราชการ ซึ่งวุฒิสภาได้ด าเนินการประสานงานและส่งเรื่องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว อาทิ นายชนิด ยอดแก้ว สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ประสานหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนบ้านคลองลอย หมู่ที่ ๘ 
ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประเสริฐ มูลเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหนองพลับ หมูท่ี่ ๒ 
ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน ขอให้ภาครัฐชดเชยเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง นางฐิติยา 
หอมทั่ว ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแพรกตะคร้อ ต าบลบึงนคร ขอให้แก้ไขปัญหา
จ านวนบุคลากรในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ เรื่องไม่มีรถพยาบาลในการส่งต่อผู้ป่วย รวมถึงปัญหาเส้นทาง
คมนาคมที่เป็นอุปสรรคในการรับส่งผู้ป่วย และนายศึกฤทธิ์ เต็มฟอม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร 
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบึงนคร เนื่องจากอยู่อาศัยที่ดินท ากินอยู่ในพ้ืนที่
ทหาร ท าให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งต าบล ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาพิจารณาตาม
อ านาจหน้าที่ รวมทั้งส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นความก้าวหน้าที่
วุฒิสภารับเรื่องจากประชาชนที่สะท้อนมายังคณะกรรมการฯ ภาคกลาง และได้ไปประสานงานกับส่วนราชการ
และคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของประชาชน  
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ไปช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ  



๕ 
 
น าโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โซลาร์เซลล ์
และอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนอีกด้วย 
 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรรมการ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาลที่เป็นเรื่องที่ส าคญัตัง้แต่
ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕ จ านวน ๓๓ มาตรการ อาทิ ต่ออายุมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์พลังงานไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ อาทิ ขยายระยะเวลา
ส่วนลดราคาก๊าซ LPG ให้แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐ บาท/ราย/
เดือน และส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๐๐ บาท/คน/
เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่องการเพ่ิมอัตราค่าจ้างขั้นต่ าทั่วประเทศ เรื่องแหล่งทุนช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวนากุ้งปลอดดอกเบี้ย รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้เปิด
โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน จ าหน่ายสินค้าราคาถูก ๘๐-๑๐๐ รายการ จ านวน ๗๐๐ จุด โดยเริ่ม
มาตรการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการเพ่ิมเงินรายหัวระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เรื่องกองทุน กยศ. ขยายเวลา ๕ มาตรการในการช่วยเหลือ
ลูกหนี้จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่องการตรึงราคาค่าโดยสารอีก ๓ เดือน เพ่ือบรรเทาค่าครองชีพให้เป็น
ทางเลือกแก่ประชาชน โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๔ ซึ่งมีส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 
ค่าอาหาร ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุน้การใช้จ่าย มาตรการที่เกีย่วกบั
เกษตรกร อาทิ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มีโครงการช าระดีมีคืน และโครงการจูงใจ 
ให้จ่ายตรงเวลาเพ่ือการลดดอกเบี้ยอีก ๕๐% เพ่ือบรรเทาภาระของลูกหนี้  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
เกษตรกรซึ่งเป็นลูกหนี้ของธนาคารรัฐ ๔ แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(SMEs) เพ่ือด าเนินการช าระหนี้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเวลาด าเนินโครงการ ๓ ปี นับจาก
วันที่คณะมนตรีไดม้ีมติอนุมัติโครงการ โครงการสินเชื่อบ้านอยู่ดีมีสุข ส าหรับ อสม. โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ส าหรับเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้พิการ มาตรการจ่ายเงินพิเศษ
ผู้สูงอายุเกี่ยวกับค่าครองชีพ การจ่ายเงินค่าท าศพผู้สูงอายุ ๓,๐๐๐ บาทต่อราย การเพ่ิมสิทธิบัตรทอง การ
สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส าหรับผู้ติดเตียงและผูท้ี่มีปัญหาเรื่องการกลั้นปัสสาวะ เป็นต้น   

 จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับฟังข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 ๑. แนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน น าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาช้างป่าที่ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
ดังนี้ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาต ิล าดับที่ ๒๘ ของประเทศไทย ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๔ มีพ้ืนที่ ๑,๕๔๘,๗๕๐ ไร่ อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี และอีก 
๒๗๓,๑๒๕ ไร ่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์รวมพื้นที่ ๑,๘๒๑,๖๘๗.๘๔ ไร ่นอกจากนี้ ยังได้รับการประกาศให้
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ ๓ ของประเทศไทยด้วย ส าหรับประชากรช้างป่าที่หากินอยู่ในอุทยาน



๖ 
 
แห่งชาติแก่งกระจาน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ รวมประมาณ ๒๓๐-๒๕๐ ตัว กลุ่มที่ ๑  อาศัยอยู่ในบริเวณ
พ้ืนที่โซนกลางต้นแม่น้ าเพชรบุรี ห้วยแม่เสลียง บ้านกร่าง ห้วยคมกฤต และกระจายขึ้นไปทางด้านทิศเหนือ  
บางกลอยบน รวมประมาณ ๕๐-๗๐ ตัว กลุ่มที่ ๒ อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่โซนใต้ ท้องที่ต าบลป่าเด็ง อ าเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ ต าบลหนองพลับ ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน  รวมประมาณ 
๑๕๐-๑๘๐ ตัว และเป็นกลุ่มที่เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณตอนใต้ซึ่งมีความ
เหมาะสมในการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า ในส่วนความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรที่เกิดจากช้างป่า 
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๖๔ ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พบว่า ชนิดพืชผลทางการเกษตรที่มีมูลคา่
ความเสียหายมากที่สุดจากการบุกรุกของช้างป่า ๔ ล าดับแรก ได้แก่ กล้วย สับปะรด มะม่วง และขนุน และยังมี
ทุเรียนด้วย จ านวนคนที่ถูกช้างป่าท าร้ายบาดเจ็บและเสียชีวิต ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๕ รวม ๒๒ ราย แบ่งเป็น
เสียชีวิต ๘ ราย และบาดเจ็บ ๑๔ ราย สถานที่เกิดเหตุในพ้ืนที่ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ ๑๗ ราย ต าบลป่าเด็ง ๔ ราย 
และต าบลบึงนคร ๑ ราย ส่วนช้างป่าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘-
๒๕๖๕ จ านวน ๒๑ ตัว  
 ส าหรับการแก้ไขปัญหาช้างป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้แก่  ๑. แนวรั้วป้องกันช้างป่า รวม
ระยะทางทั้งหมด ๑๔๒.๔ กิโลเมตร โดยแนวรั้วป้องกันช้างป่าที่ได้ด าเนินการแล้วครอบคลุมพ้ืนที่ด้าน
ตะวันออก ๒ ต าบล ๕ หมู่บ้านที่อยู่ติดชายป่า ได้แก่ หมู่ที่ ๑ และหมู่ท่ี ๕ ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ส่วน
แนวรั้วป้องกันช้างป่าที่อยู่ระหว่างด าเนินการ คือ ทางด้านทิศตะวันตกของต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี และทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง ๔๓.๒๖ กิโลเมตร ๒. การสร้างแหล่งน้ าแหล่งอาหารสัตว์ป่า ได้แก่ สร้างแปลงหญ้า
อาหารช้าง ๑,๑๔๖ ไร่ ฝายต้นน้ าแบบผสมผสาน ๓๕๒ ฝาย โป่งเทียม ๔๒๘ โป่ง และขุดลอกปรับปรงุแหลง่น้ า
ธรรมชาติ ๗๑ แห่ง ๓. ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ในการผลักดันช้างป่า ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีชุดเฝ้า
ระวังช้างป่าทั้งหมด ๓ ชุด ได้แก่ ๑) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ ๓ (ห้วยป่าเลา) ๒) หน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ ๗ (เขาหุบเต่า) และ ๓) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ ๑๖ 
(ห้วยป่าแดง) ๔. การติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าแบบเรียลไทม์ NCAPs มีการติดตั้งกล้อง NCAPS ไปแล้ว 
๒๒ ตัว บริเวณแนวรั้วป่าเด็ง ๖ ตัว และบริเวณแนวรั้วห้วยสัตว์ใหญ่ ๑๖ ตัว ผลการด าเนินการพบว่า ช่วงเวลา
ที่ช้างป่าออกนอกเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์บ่อยที่สุดของพ้ืนที่ต าบลป่าเด็ง คือ เวลาประมาณ  ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ 
นาฬิกา และพ้ืนที่ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐-๐๒.๐๐ นาฬิกา ปัจจุบันมีการพัฒนาและ
จัดเตรียม Application SPARTAN CAMERA ส าหรับเก็บข้อมูล อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่และได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ช้างป่า รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ผ่าน Line ด้วย QR CODE 
การพัฒนาและจัดเตรียม application ส าหรับการเก็บข้อมูลปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ร่วมกัน
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ประสบปัญหาช้างท าลาย และจัดอบรมให้ความรู้แก่ก าลังพลของหน่วย  
เฉพาะกิจ และ ๕. การติดปลอกคอติดตามตัวช้าง (GPS COLLAR) เพ่ือติดตามพฤติกรรม การเคลื่อนที่ และ
การป้องกันเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์มารบกวนประชาชน 
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 สิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นอกจากแนวรั้วป้องกันช้างป่าเพ่ิมเติม คือ 
๑) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนพุไทร-ไทรเอน ๒) ติดกล้องวงจรปิด CCTV ตลอดถนนพุไทร-ไทรเอน 
๓) เพ่ิมสัญญาณโทรศัพท์ในจุดอับสัญญาณบริเวณถนนพุไทร-ไทรเอน ๔) การส ารวจประชากรช้างป่าอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน และ ๕) สร้างทางเชื่อมส าหรับช้าง (Corridor) หรืออุโมงค์ทางลอดของช้าง ซึ่งพ้ืนที่ที่
ต้องศึกษาการสร้างทางเชื่อมส าหรับช้าง คือ พ้ืนที่หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากคลอง ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาเรื่อง
ช้างป่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ไดม้อบหมายให้รองผู้วา่ราชการ
จังหวัดรับผิดชอบเป็นพิเศษ ซึ่งจากการปฏิบัติงานส่วนหนึ่งเป็นไปตามที่หัวหน้าอุทยานแก่งกระจานน าเสนอ 
แนวทางการแก้ไขบางอย่างเป็นเรื่องอนาคต ต้องใช้เวลา และใช้งบประมาณ แต่ตอนนี้สิ่งที่ท าในปัจจุบัน คือ 
อุทยานมีกล้อง NCAPS และมีเจ้าหน้าที่นั่งดูอยู่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อพบช้างป่าเข้ามาในพ้ืนที่ก็ให้แจ้งไปที่
เครือข่ายภาคประชาชนในบริเวณนั้นซึ่งมีอยู่ ๖ หมู่บ้าน วิธีการแจ้ง คือ ทางโทรศัพท์กับทางไลน์ เพียงแต่ว่า
ทางไลน์ สามารถแจ้งพิกัดต าแหน่งได้ชัดเจน ซึ่งมีช่วงเวลาพอสมควรที่ชาวบ้านได้เตรียมตัว จึงขอฝากหัวหน้า
อุทยานแก่งกระจานว่า เมื่อมีกล้องแล้วขอให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพราะว่าเมื่อชาวบ้านรับรู้
ข้อมูลข่าวสารแล้วจะได้มีเวลาเตรียมตัวเฝ้าระวัง แต่ปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากกระบวนการจัดการที่หายไป 
คือ เวลาท่ีรู้ว่าช้างเข้ามาในพ้ืนที่แล้ว ชาวบ้านหาวิธีป้องกันโดยเข้าไปอยู่ในบ้าน แต่ไม่รู้จะออกจากบ้านได้ตอนไหน 
ไม่รู้ว่าช้างไปแล้วหรือยัง อีกส่วนหนึ่งคือ ช้างกับชาวบ้านเจอกันแบบกะทันหัน ส่วนใหญ่จะเป็นข้างทางหรือ
ชายป่ารกทึบ จึงขอให้มีการสื่อสารแจ้งข่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงท าเส้นทางสัญจรให้โล่งโปร่งเพ่ือให้มองเห็น
ช้างในระยะไกล ส่วนเรื่องชุดลาดตระเวนซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงและมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ส่วนหนึ่งมาจากฝ่าย
บริหารเองด้วย แต่ทางจังหวัดอยากจะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยถ้ามีอะไรที่จะช่วยให้หน่วยงาน
ในจังหวัดได้รับงบประมาณเพิ่มเติมหรือมีส่วนสนับสนุนการท างานก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่  
 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กรรมการ กล่าวว่า จากเอกสารกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับช้าง ๒ กรณี คือ กรณี
ประชาชนยิงช้างเลี้ยงเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นช้างป่า และกรณีปล่อยสัตว์กีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุม
เพียงพอ ซึ่ง ๒ กรณีนี้เป็นคดีความ ในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภามีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณากฎหมาย 
การตรวจสอบและติดตามการท างานของรัฐบาล และหน้าที่ตามบทเฉพาะกาล คือ ติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปจะต้องพิจารณาโดย ส.ส. และ ส.ว. ซึ่งท าให้การ
พิจารณากฎหมายผ่านได้เร็ว ซึ่งที่ผ่านมามีการพิจารณากฎหมายส าคัญหลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด ร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรม ร่างพระราชบัญญัติต ารวจ  
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
และเห็นว่าจากกรณีคดีเกี่ยวกับช้างข้างต้นนั้น จะมีความเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาพิจารณา ซึ่ง
ต่อไปจะเป็นประโยชน์กับประชาชน คือ ๑) ร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งก าหนดระยะเวลาการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรม จะท าให้ประชาชนทราบว่าคดีนี้จะสิ้นสุด 
ได้เมื่อไหร่ เนื่องจากมีกรอบเวลาพิจารณาที่ชัดเจน ๒) พระราชบัญญัติการปรับเป็นพินัย ซึ่งไม่มีโทษอาญา ไม่มี
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โทษทางแพ่ง ไม่มีโทษทางปกครอง แต่ก าหนดโทษขึ้นมาใหม่เป็นอีกประเภทหนึ่ง แล้วให้ศาลเป็นผู้พิจารณา 
ยกตัวอย่างคดีที่เกี่ยวข้องกับช้างทั้ง ๒ คดี ศาลอาจใช้ดุลพินิจก าหนดโทษให้น้อยกว่าโทษที่มีก็ได้ หรือลงโทษ
ทางสังคมก็ได้ หากลงโทษแล้วก็จะไม่มีบันทึกว่าเป็นผู้ท าผิดอีกต่อไป ข้อส าคัญคือกฎหมายการปรับเป็นพินัย 
จะมีผลแก้ไขในกฎหมายอีก ๑๗๖ ฉบับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับทราบ และ ๓) ร่างพระราชบัญญัติ
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันการยื่นเอกสารต่าง ๆ ต้องใช้ส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ซึ่ง
ท าให้ประชาชนยุ่งยาก จึงมีการแก้ไขให้มีการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ซึ่งกฎหมายนี้ได้ผ่านการพิจารณาในวาระ ๓ ของที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว รอประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และจะได้มีผลบังคับใช้ต่อไป  
 พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล สมาชิกวุฒิสภา สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดท ารั้วกั้น ซึ่ง
ใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วิธีบริหารงบประมาณปกติ ถ้าใช้ไม่หมด จะใช้ได้อีกในปีถัดไปเพียงปีเดียว คือ  
ปี ๒๕๖๔ แต่ถ้าไม่แล้วเสร็จอีก งบประมาณก็จะตกเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไร หรือมีการ
ท าข้อตกลงอย่างไร และสอบถามเกี่ยวกับรั้วที่มีความสูง ๒.๗๐ เมตร หรือการสร้างคูน้ า สามารถกั้นช้างได้
หรือไม่ เพราะว่าช้างมีขนาดใหญ่มาก รูปแบบรั้วเป็นการออกแบบของหน่วยงานเองหรือเป็นแบบมาตรฐาน
ทั่วไปที่สากลใช้กัน และเรื่องพฤติกรรมช้าง ซึ่งปกติจะอยู่เป็นโขลง แต่ยังมีช้างที่แตกโขลงออกมา อาทิ ช้างบุญมี 
ช้างบุญช่วย ที่มักเข้ามาในชุมชนจะมีพฤติกรรมไปรวมโขลงหรือน าช้างตัวอื่น ๆ เข้ามาในพ้ืนที่ด้วยหรือไม่  
 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชกิ
วุฒิสภาพบประชาชน สอบถามเกี่ยวกับแนวรั้ว เห็นว่าก่อนกั้นรั้วช้างไม่ค่อยเข้าไปในพ้ืนที่ชุมชน แต่พอกั้นรั้วเสร็จ 
ช้างกลับกระจายลงมาในพื้นที่ชุมชน เกิดจากสาเหตุอะไร การสร้างรั้วกั้นได้ประโยชน์จริงหรือไม่ ๒) การสร้าง
แหล่งอาหาร เห็นว่ามีบางส่วนสร้างใกล้กับแนวรั้วมาก ถ้าอยู่ใกล้แนวรั้วจะเป็นตัวดึงให้ช้างออกมาสู่ชุมชนมาก
ขึ้นหรือไม่ ส าหรับวุฒิสภาสิ่งที่สามารถน าไปผลักดันให้เกิดผลได้ คือ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าและกระทิง พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งทราบว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา ซึ่งวุฒิสภาจะได้ไปติดตามฝ่ายบริหารด้วยการตั้งกระทู้
ถาม หรือการท าข้อหารือในที่ประชุมวุฒิสภาและขอมอบหมายให้นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรรมการ ได้ตั้ง
กระทู้ถามเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดนิในร่างหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ดังนี้ ๑) หลักเกณฑ์ในข้อ ๓.๑.๒ 
เรื่องที่ดินที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ตั้งแต่ ข้อ ๑) - ๘) แต่ยังมีที่ดินอีกประเภทหนึ่ง คือ ที่ดินที่เป็นป่าเสื่อมโทรม
หรือท่ีดินที่อุทยานแห่งชาติจัดให้ตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๒ ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ ควรจะแก้ไขหรือไม่ 
และ ๒) เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ตามข้อที่ ๔ เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของ
การช่วยเหลือเยียวยา ต้องด าเนินการไม่เกิน ๑๒ เดือนหรือ ๑ ปี เห็นว่าล่าช้าเกินไปที่จะเยียวยาให้ชาวบ้านที่
ได้รับเสียหายหรือไม่ ควรร่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นหรือไม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที  
 นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ชี้แจงในส่วนของงบประมาณจัดท ารั้ว 
เดิมเป็นงบเงินกู้ ปรากฏว่าตอนนั้นได้ถูกยกเลิกและส่งคืนกลับไป ภายหลังทางกรมอุทยานแห่งชาติได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือให้การก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามแนวเขตระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตร ที่ได้มีการส ารวจไว้ ในส่วน
ของแบบแปลนของรั้ว เป็นแบบแปลนที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบ ซึ่งอาศัยหลักวิชาการและใช้



๙ 
 
แนวความคิดในเรื่องการผสมผสานเป็นแนวรั้วไปด้วย แล้วมีการใช้ไฟฟ้าช็อตไปด้วย มีการสร้างคูกั้นช้างไปด้วย 
ส่วนในเรื่องการติดปลอกคอช้าง ซึ่งประสบปัญหาเรื่องการติดปลอกคอมาก เนื่องจากช้างเป็นสัตว์สังคม 
เนื่องจากถ้าเลือกช้างที่เป็นผู้น าโขลงหรือจ่าฝูง จะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่มาก เพราะช้างที่อยู่รายรอบจะมา
รุมท าร้ายได้ ดังนั้น การติดปลอกคอได้กับช้างโทนที่ถูกขับไล่ออกจากฝูง และจากการศึกษาพฤติกรรมของช้าง
โทน จะไม่พบพฤติกรรมว่ามีการกลับไปรวมโขลงอีก ในเรื่องการสร้างแนวรั้ว และเรื่องการสร้างแหล่งอาหารที่
ติดแนวรั้วเกินไป ต้องเรียนว่า เรื่องการสร้างแหล่งน้ าแหล่งอาหารในพื้นที่ ไม่ได้มีเพียงแค่อุทยานด าเนินการเอง 
ในส่วนของอุทยานได้ด าเนินการท าในใจกลางของอุทยาน ตั้งแต่ห้วยคมกฤต แคมป์บ้านกร่าง เพ่ือให้มีความ
สมบูรณ์อยู่ในใจกลางป่าให้มากที่สุด แต่มีหลายหน่วยงานเวลาเลือกเข้าไปท า ไม่ได้มาพูดคุยกับอุทยานหรือ
ชาวบ้านก่อนว่าจุดที่เหมาะสม เพราะว่าสร้างไปแล้วจะเกิดปัญหาต่อไปในอนาคต ซึ่งจากการสนับสนุนใน
ปีงบประมาณถัดไป การสร้างแหล่งน้ า ทุ่งหญ้า ทางอุทยานพยายามที่จะเข้าไปด าเนินการให้ลึกขึ้นมาก เรื่อง
ของการเยียวยา ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ ตามที่ทางกรมอุทยานได้ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาแล้ว เพ่ือเยียวยาพืชผลทางการเกษตรแต่ละชนิดที่ได้รับความเสียหายว่าเกษตรกรที่ได้รับ
ความเสียหายควรที่จะได้รับการชดเชยเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ส่วนช่วงไทม์ไลน์ขั้นตอนการเยียวยา คงต้องไป
ลงในรายละเอียดตามแต่ละขั้นตอนต่อไป ส่วนที่ดินในอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติ ไม่มีปัญหา
เนื่องจากตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการ 
ผ่อนผันให้ราษฎรที่มีที่ดินท าการเกษตรภายในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์หรืออุทยาน และมีการส ารวจรังวัดแปลงที่ดินไว้
แล้ว พร้อมส่งแผนที่ให้กรมอุทยานแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือที่ทางกรมฯ จะได้น าแผนที่ประกาศเป็น
พระราชกฤษฎีกาเพ่ือให้สิทธิแก่เกษตรกรท ากินในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระยะเวลา กฎกติกา เงื่อนไข 
และคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับแปลงที่ดินตามท่ีกฎหมายลูกก าหนด 
 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เนื่องจาก
กรมอุทยานแห่งชาติยังไม่มีกฎหมายรับรองการจ่ายเงินเยียวยา ท าให้ปัจจุบันผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงิน
เยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพราะว่าปัญหาช้างป่าถือเป็นสาธารณภัย อีกส่วนหนึ่งคือเงินช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ แต่ถ้าในอนาคตได้งบประมาณจากกรมอุทยานแห่งชาติด้วย จะได้ช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับผลกระทบได้เพิ่มมากขึ้น   

 ๒. โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 นายนภดล สรวงประดิษฐ์ พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาพลังงานทดแทนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓ ประเด็น ดังนี้   
 ๑) แนวทางและเป้าหมายการพัฒนาหรือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดด้วยมิติพลังงานทดแทน 
ประกอบด้วย ๑) พัฒนาศักยภาพชีวมวลในการผลิตเป็นพลังงานทดแทน แทนการใช้น้ ามันและก๊าซหุงต้ม อาทิ 
การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านคุณภาพสูง ๒) ผลักดันการน าศักยภาพชีวมวลในจังหวัดขับเคลื่อนนโยบาย
โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อสร้างรายได้ควบคู่กบัการผลิตพลังงาน และ ๓) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพฒันา
ของภาครัฐ และการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานขั้นสูงให้กับชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดบั
ฐานราก เช่น โรงอบแห้งควบคุมโดยระบบ IoT หรือ โรงอบแห้งระบบ Heat Pump เป็นต้น  



๑๐ 
 
 ๒) ภาพรวมการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในพ้ืนที่ ได้แก่ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ๑๕ แห่ง 
รวม ๔๒.๕ KW โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ๖ แห่ง ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ขนาด ๘ ลบ.ม. เตาเศรษฐกิจ
ประยุกต์แบบมณฑล ๓ แห่ง  
 ๓) ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ตามโครงการพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๓๓,๕๑๕ บาท ได้แก่ ๑) เทศบาลต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน สนับสนุนระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๖ x ๘.๒ เมตร ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวกล้องเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชด าริ หมู่ที่ ๔ ต าบลร่อนทอง งบประมาณ ๓๔๓,๘๐๗ บาท ๒) องค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ ๓ x ๔ เมตร ให้แก่กลุ่มเกษตรอินทรยี์วิถไีทย
อ าเภอหัวหิน หมู่ที่ ๙ ต าบลหินเหล็กไฟ งบประมาณ ๘๙,๗๐๘ บาท   
 โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๖๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑. โครงการ
ส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๘ ระบบ งบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐ บาท  ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรด้วยพลังงานทดแทนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  งบประมาณ ๑๙๒,๕๐๐ บาท 
ประกอบด้วย (๑) วิสาหกิจชุมชนพรานพอเพียงทับใต้ ได้รับสนับสนุนเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร และระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบรถเข็น (๒) วิสาหกิจชุมชนสวนเพชร
รุ่งเรือง ได้รับสนับสนุนเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร และชุดครอบแก๊ส
ประสิทธิภาพสูง และ ๓. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับสนับสนุนเทคโนโลยีระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบรถเข็น งบประมาณ 
๒๑,๕๐๐ บาท  
 ความคืบหน้าของโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ คาดว่าจะทราบผลภายในเดือน
กันยายนนี้ มีทั้งหมด ๖ โครงการด้วยกัน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๙๓,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย ระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ตู้อบแห้ง ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ส่วนความคืบหน้าของโครงการที่ขอ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย
คณะท างานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้มีมติเห็นชอบ
โครงการ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ จ านวน ๙ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙,๙๘๓,๘๗๐ บาท ส าหรับ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังงานทดแทน อาทิ การส่งเสริมพลังงานทดแทนใน
พ้ืนที่ต าบลเขาจ้าว และต าบลบึงนคร ยังไม่มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะไป
สนับสนุนโครงการต่าง ๆ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้หรือไฟฟ้าเข้าไม่ถงึ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพ้ืนที่
ความปลอดภัยทางทหาร ปัญหาความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่ท ากินของผู้ที่มีความประสงค์จะขอส่งเสริมเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนยังขาดคุณสมบัติด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน เนื่องจากกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขตาม
ใบสมัคร เช่น อาศัยและท ากินอยู่ในพื้นที่เขตปลอดภัยทางทหาร เป็นต้น ข้อเสนอแนะ คือ ควรก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและมีส่วนรว่มกบัภาครัฐต่อไป ๓) หน่วยงาน/อปท. เห็นความส าคญั
ในการสนับสนุนการขอส่งเสริมเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรในพ้ืนที่น้อยลง  เนื่องจากขั้นตอนการด าเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ค่อนข้างมีรายละเอียดและความยุ่งยาก เช่น 
การรับสมัครผู้ขอรับการสนับสนุนที่ต้องเตรียมข้อมูลรายละเอียด/คุณสมบัติ/เอกสารหลักฐานประกอบการ



๑๑ 
 
พิจารณาของผู้ขอรับการสนับสนุนที่มีปริมาณมาก รวมไปถึงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วมีรายละเอียดมาก ข้อเสนอแนะ คือ ควรพัฒนาระบบรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้ประกอบการรายย่อยได้เป็นอย่างดี วงเงินท่ีกองทุนให้แต่ละจังหวัดมากถึง ๒๕ ล้าน แต่เท่าที่รับฟังข้อมูล 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช้ไปน้อยมาก แต่ในปี ๒๕๖๖ กองทุนจัดสรรให้จังหวัดละ ๑๐ ล้านบาท ทั้งนี้ 
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ได้เชิญอธิบดีกรมพลังงานทดแทนมาคุยกันและมองว่าตรงนี้เป็นจุดที่จะ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง ประเด็นคือว่าทางจังหวัดเอง โดยท้องถิ่นจังหวัดจะต้องช่วยพลังงานจังหวดั 
ในการที่จะน าเสนอข้อมูลข่าวสารแจ้งไปยังผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทราบดีว่าส านักงาน
พลังงานจังหวัดไม่มเีจ้าหน้าที่อยู่ในระดับอ าเภอ ระดับต าบล หมู่บ้าน วุฒิสภาได้เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยว่าให้
รับโครงการนี้แล้วไปกระจายให้ถึงพ่ีน้องประชาชนให้ได้มากที่สุด จากการที่คณะกรรมการฯ ไปลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนที่ต าบลบึงนคร พบว่าที่ดินที่ราษฎรอาศัยอยู่ในเขตทหาร ไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนั้น การใชพ้ลังงานทดแทน
ด้วยโซลาร์เซลล์จะช่วยแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่วุฒิสภาจะส่งข้อเสนอแนะไปยังกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการที่จะให้คนที่อยู่ในที่ดินของรัฐที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเสนอโครงการมาขอรับเงินจากกองทุนได้ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งโดยรัฐ 
เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถเสนอโครงการมาขอรับงบประมาณได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะว่าเป็นองค์กรที่รัฐจัดตั้งขึ้น อีกทั้งมีกฎหมายมีระเบียบรับรอง สามารถ
รับผิดชอบกับเงินกองทุนได้  
 พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ว่า เรื่องพลังงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลังงานจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีความ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หน่วยงานเหล่านี้
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของกองทุนนี้ด้วย ประเด็นที่สอง เมื่อหน่วยงานได้งบประมาณแล้ว
หรือได้ก่อสร้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ า หรือโรงอบแห้ง ต้องมีการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและต้องจัดสรรงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งส าหรับการซ่อมบ ารุงด้วย และในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนที่ไม่มี
สายส่งไฟฟ้า หรือเป็นพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยเฉพาะโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหรือศูนย์สุขภาพชุมชน สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้ด้วยเช่นเดียวกัน 
 นายนภดล สรวงประดิษฐ์ พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ได้มีการชี้แจงความรู้
ความเข้าใจกับส่วนราชการท้องถิน่ทุกแหง่ของจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ เกี่ยวกับวัตถปุระสงค์ วิธีการหรือขัน้ตอน
ต่าง ๆ ของกองทุนดังกล่าว ประเด็นเรื่องการซ่อมบ ารุงรักษา ได้มีการก าหนดไว้ใบสมัครว่าจะต้องก าหนดแผน
เรื่องการบ ารุงรักษาและเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการ  เรื่องกรณีโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน พลังงานจังหวัดได้ลงไปประสานกับผู้ก ากับการกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 
๒๔ และประสานไปยังกองทุนฯ แล้ว ซึ่งโรงเรียน ตชด. ไม่สามารถขอผ่านช่องทางนี้ได้ แต่ยังมีงบประมาณในสว่น
ของโครงการพิเศษ กลุ่มที่ ๖ ซึ่งส านักงานพลังงานจังหวัดยินดีจะลงไปส ารวจพ้ืนที่และออกแบบระบบให้ แต่
สุดท้ายแล้วต้องให้กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ ขออนุมัติโครงการผ่านไปทางส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เพื่อย่ืนโครงการเข้าสู่ระบบกับกองทุนฯ ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระทรวงสาธารณสุขก็
ต้องด าเนินการในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน 
 



๑๒ 
 
 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กรรมการ สอบถามเกี่ยวกับการสมัครเป็นแอดมินขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นแอดมินหมดแล้วหรือไม่ ถ้ายังขึ้นทะเบียนน้อย ควร
ผลักดันให้ขึ้นมาทะเบียนเป็น Admin ให้ครบถ้วน หากมีชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรมีความต้องการเข้าร่วม
โครงการสนับสนุนพลังงานทดแทน ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถยื่นโครงการให้กลุ่มเกษตรกรได้
ทันที 
 นายนภดล สรวงประดิษฐ์ พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชี้แจงว่า ในส่วนการสมัครเป็นแอดมิน 
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่เป็นแอดมินหมดแล้ว ส่วนที่ยังไม่ได้เป็นแอดมินมีเพียง ๔ แห่งเท่านั้น 
ทั้งนี้ ในการด าเนินงานที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรค คือ บางครั้งได้รับข้อมูลจากเกษตรจังหวัดก็ดี จากพัฒนาการ
จังหวัดก็ดี ส านักงานพลังงานจังหวัดก็ได้เข้าไปให้ค าแนะน าและผลักดันโครงการร่วมกับกลุ่มเกษตรกร  
แต่สุดท้ายมาถึงปลายทาง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะปฏิเสธโครงการเหล่านัน้ อาจจะติดปัญหาอะไร
บางอย่างซึ่งไม่ทราบได้ ท าให้ในปีที่ผ่านมาค่อนข้างมีน้อย แต่ในปีนี้ได้มีการลงพ้ืนที่ให้มากขึ้น เช่น ในพ้ืนที่
ต าบลเขาจ้าว ได้ผลักดันโครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลากจูงให้กับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
เพ่ือให้มีศักยภาพในการท าการเกษตรมากขึ้น แต่ยังมีบางแห่งในพ้ืนที่ที่เป็นเขตเมือง มักไม่มีความต้องการ
ระบบพลังงานทดแทนมากนัก  
 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เห็นว่าปัญหาเรื่องแอดมิน 
ไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลัก เนื่องจากมีแอดมินจังหวัดซึ่งเป็นส านักงานพลังงานจังหวัดสามารถท าหน้าที่แทนกนัได้ 
เพียงแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่เขียนโครงการมาน าเสนอ ทั้งนี้ จะขอรับข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกวุฒิสภามาพิจารณาในการลงพ้ืนที่เพ่ือผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ให้มากขึ้น  

 ๓. การจดัที่ดินท ากินให้ชุมชนให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 นายสมชาย นาคซื่อตรง ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานสรุปการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่
เป้าหมายจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนเป็นป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลน ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบน าไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-
๒๕๕๔ ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายเปน็พื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาตมิีทั้งหมด ๑๕ แห่ง เนื้อที่ ๖๔,๒๒๒-๓-๑๘ ไร่ แบ่งเปน็
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ และด าเนินการจัดสรรพ้ืนที่แล้ว จ านวน ๒ แห่ง คือ ๑) ป่าสงวนแห่งชาติปา่
กุยบุรี ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เนื้อที่ ๑๗,๘๔๒ ไร่ ด าเนินการจัดสรรพ้ืนที่ให้ราษฎร จ านวน ๑,๒๐๑ ราย 
๑,๗๓๒ แปลง เนื้อที่ ๑๑,๘๖๗-๒-๕๗ ไร่ ๒) ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับสะแก ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เนื้อที่ 
๓,๐๓๘-๒-๘๔ ไร่ ด าเนินการจัดสรรพ้ืนที่ให้ราษฎร จ านวน ๓๖๑ราย ๔๒๗ แปลง เนื้อที่ ๒,๘๘๕-๐-๘๔ ไร่ 
และยังเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่อีกจ านวน ๑๓ แปลง อาทิ  
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากลอย ป่าสงวนแห่งชาติป่าพุน้ าเค็ม เป็นต้น 
  พ้ืนที่เป้าหมายป่าชายเลน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๕๖๕ จ านวน ๒๑ แห่ง เนื้อที่ ๑๖๔-๐-๗๕ไร่ 
อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารประกอบการขออนุญาตตอ่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ านวน ๑๔ พ้ืนที่ เช่น 
ป่าชายเลนบ้านอ่าวน้อย หมู่ที่ ๒ ต าบลอ่าวน้อย ป่าชายเลนชุมชนบ้านคลองเก่า หมู่ที่ ๑ ต าบลปากน้ าปราณ 
เป็นต้น และพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว จ านวน ๗ พ้ืนที่ อาทิ ป่าชายเลน



๑๓ 
 
บ้านเขาแดง หมู่ที่ ๒ ต าบลเขาแดง ป่าชายเลนบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๕ ต าบลแม่ร าพึง ป่าชายเลนบ้านกิ่ว หมู่ที่ ๑ 
ต าบลปากน้ าปราณ  
 ส าหรับเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลอง
กรูด และป่าสงวนแห่งชาติป่าพุน้ าเค็ม เนื้อที่ ๑๕๖,๐๗๘-๑-๕๓ ไร่ ซึ่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ยื่นค าขออนุญาตใช้พ้ืนที่ดังกล่าวมาบริหารจัดการนิคมสหกรณ์บางสะพาน เมื่อได้รับแจ้ง
แนวทางการด าเนินการจากกรมป่าไม้หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์     
 นางสาวดาริน วงษ์จันทร์ ผู้แทนส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  น าเสนอข้อมูลการ
ด าเนินการตามภารกิจของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากว่าพ้ืนที่ที่ด าเนินการเป็นพ้ืนที่
เดียวกันกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พ้ืนที่เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกอบด้วย พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี คทช.จังหวัดได้อนุมัติรายชื่อผู้ครอบครองจ านวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๑ 
ราย ๑,๗๓๒ แปลง เนื้อที่ ๑๑,๕๖๐-๓-๐๖ ไร่ กรมที่ดินได้จัดท าสมุดประจ าตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ท ากินใน
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม จ านวน ๑,๑๖๙ เล่ม และได้ท าการแจกสมุดประจ าตัวฯ เมื่อวนั
พฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอ าเภอกุยบุรี ๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าทับสะแก คทช.จังหวัดได้อนุมัติรายชื่อผู้ครอบครองจ านวนทั้งสิ้น ๓๗๕ ราย ๔๒๗ แปลง เนื้อที่ 
๒,๘๒๙-๑-๖๖ ไร่ กรมที่ดินตรวจสอบและประมวลผลจ านวนราย/แปลง/เนื้อที่การจัดที่ดินแล้ว ปรากฏว่ามี  
ผู้ได้รับการเห็นชอบใหไ้ดร้ับการจัดที่ดนิมีความคลาดเคลื่อนกับมตทิี่ประชุม คทช.จังหวัด ส านักงานที่ดินจงัหวดั
ประจวบฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และได้น าเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม 
คทช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามที่
ส านักงานที่ดินฯ เสนอ  
 นางสาวสุพรรณี ศรีรอด ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพ้ืนที่ คทช. ซึ่งในปี ๒๕๖๕ 
ได้ลงพ้ืนที่ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี ต าบลหาดขาม หมู่ท่ี ๗ 
หมู่บ้านรวมไทย และหมู่ ท่ี ๙ หมู่บ้านย่านซื่อ ซึ่งในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินการตามค าสั่งของ
คณะกรรมการ ซึ่งมีคณะท างานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
และมีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน โดยมีส านักงานสหกรณ์จังหวัด ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ซึ่งจาก
การลงพ้ืนที่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ในปี ๒๕๖๕ ได้มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมบูรณาการขับเคลื่อน
ในพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๒ หน่วยงาน มีจ านวนโครงการและด าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม โดยใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๑๓ ล้านเศษ สรุปกรอบการด าเนินงานทั้งหมด ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้
ประโยชน์ที่ดินบนพ้ืนฐานข้อมูล Zoning อาทิ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสดปรับปรุงดิน โครงการรณรงค์
และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ๒) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าและปัจจัยพ้ืนฐาน อาทิ การก่อสร้างถนน คสล.  
๓) ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด เช่น การฝึกอบรมเกษตร หลักสูตรการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ 
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต หลักสูตรการท าขนม หลักสูตรช่าง เป็นต้น ๔) ด้านการส่งเสริมการร่วมกลุ่ม มีการ
ประสานงาน แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย ๕) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
เช่น การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการเกษตร โดย ธกส. สาขากุยบุรี และ ๖) ด้านการส่งเสริมและจัดท าบัญชี
ครัวเรือน โดยส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ประจวบคีรขีันธ์ ได้ก ากับและแนะน าการเงนิการบัญชีให้แก่ สหกรณ์
การเกษตรหมู่บ้านรวมไทย จ ากัด 



๑๔ 
 
 นางสาวจรรยา นิลงาม เจ้าหน้าที่จัดหาผลประโยชน์ช านาญการ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่
ประจวบคีรีขันธ์ น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ที่มีราษฎรคัดค้านให้เพิกถอน
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ซึ่งบริเวณที่ดัดค้านเป็นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.๖๐๕ 
(ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอหัวหิน ปราณบุรี และสามร้อยยอด) เนื้อที่ตามทะเบียน ๕๓๒,๔๐๗-๐-๐๐ ไร่ กองทัพบก
เป็นผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว โดยที่ดินดังกล่าวเดิมอยู่ในเขตป่าหินเหล็กไฟ ตาม
พระราชบัญญัติรักษาป่า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 - ปี ๒๕๐๐ กระทรวงกลาโหมได้เสนอขอสงวนพ้ืนที่ภายในเขตป่าหินเหล็กไฟ ต่อกระทรวงเกษตรใน
สมัยนั้น เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการของศูนย์ฝึกก าลังทดแทน 
 - ปี ๒๕๐๔ คณะรัฐมนตรี มีมติให้จ าแนกประเภทที่ดินป่าไม้ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย
จ าแนกป่าหินเหล็กไฟเป็นเขตที่ป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ 
 - ปี ๒๕๑๓ คณะกรรมการจ าแนกประเภทที่ดิน ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๑๓ มีมติให้จ าแนกพ้ืนที่ป่าหินเหล็กไฟจากเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ให้เป็นที่สงวนของทางราชการทหาร โดยน าเสนอ
ต่อกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติในสมัยนั้น วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ได้เสนอ
นายกรัฐมนตรีขออนุมัติยกเลิกเขตที่ป่าไม้ป่าหินเหล็กไฟ (ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๐๔) โดยจ าแนกพื้นที่เป็นที่ดินสงวนของกระทรวงกลาโหม จ านวน ๙๓๖.๔๑๕ ตารางกิโลเมตร 
 คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐส่วนกลาง (กบร.ส่วนกลาง) ได้พิจารณา
เกี่ยวกับสถานะของที่ดินดังกล่าว มีความเห็นว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ คณะรัฐมนตรีได้หวงห้ามป่าไม้ในประเทศไว้ 
๖๐ จังหวัด และพ้ืนที่ดินที่ทหารใช้ประโยชน์อยู่นั้นก็ได้ถูกหวงห้ามให้ เป็นเขตป่าไม้ (ป่าหินเหล็กไฟ) ซึ่งก่อน
หน้านี้ทหารได้ใช้พ้ืนที่อยู่แล้ว ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๓ ให้จ าแนกป่าหินเหล็ก
ไฟ ให้เป็นที่สงวนไว้ใช้ในราชการของกระทรวงกลาโหม (ค่ายธนะรัชต์) รวมเนื้อที่ประมาณ ๙๓๖.๔๑๕ ตาราง
กิโลเมตร ดังนั้น ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ดินของรัฐที่คณะรัฐมนตรีได้หวงห้ามไว้เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๔ เมื่อกองทัพบกเข้าใช้พ้ืนที่อย่างเป็นทางการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ จึงท า
ให้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐประเภททรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ (๓) และเป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ให้หน่วยงานของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ ดังนั้น การคัดด้านและขอด าเนินการเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุ ผู้คัดค้าน
จะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่แสดงขัดเจนว่า ได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ 
และครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย 
 ส่วนอีกกรณีหนึ่ง คือ การขอเช่าที่ราชพัสดุ จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ได้มีราษฎรยื่นค าร้องขอเช่า
ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.๖๐๕ ต าบลเขาจ้าว อ าเภอปราณบุรี ต าบลบึงนคร ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ 
ต าบลหนองพลับ ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งศูนย์การทหารราบ 
(ค่ายธนะรัชต์) ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีราษฎรบุกรุกท าประโยชน์มานาน มีราษฎรอาศัยและท ากินจนเกือบเต็ม
พ้ืนที่แล้ว มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณของทางราชการ ท าให้พื้นที่ส่วนมากทหาร
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงขอให้ศูนย์การทหารราบพิจารณาว่าบริเวณใดจะให้ ราษฎรเช่าเพ่ืออยู่อาศัยและ
ท ากินได้ และบริเวณใดจะสงวนไว้ใช้ในราชการทหาร พร้อมทั้งให้ความยินยอมให้ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่
ประจวบฯ จัดให้ราษฎรเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัชต์) 
แจ้งว่า ยังมีความประสงค์ที่จะใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ซึ่งก าหนดพ้ืนที่ส าคัญที่จ าเป็นต่อการฝึก (พ้ืนที่
วิกฤต) โดยก าหนดเป็นพ้ืนที่ส าหรับฝึกด าเนินกลยุทธ์ของหน่วยทหาร ระดับกองพันผสมและมีการยิงปืนด้วย



๑๕ 
 
กระสุนจริงเข้าสู่ที่หมายของข้าศึกสมมติ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องให้ประชาชนที่อยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่
ดังกล่าวได้ย้ายออกไป และหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีเอกสารสิทธิยืนยันความถูกต้องในการเข้าอยู่
อาศัยท ากิน ศูนย์การทหารราบจะน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิต่อไป  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ขณะนี้พ้ืนที่ดังกล่าวมีการพัฒนา
กลายเป็นชุมชนและคงจะก้าวพ้นการพิสูจน์สิทธิ์ไปแล้ว อีกทั้งนโยบายรัฐบาลต้องการให้หน่วยงานราชการ
ทบทวนว่ายังต้องการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จริงหรือไม่ ถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องส่งคืนธนารักษ์เพ่ือน ามา
จัดสรรให้กับประชาชน เพราะเป็นปัญหาหลักของบ้านเราคือปัญหาที่ดินท ากิน ท าให้รัฐบาลตั้งส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะ จึงขอให้อ าเภอหัวหิน และ
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง สภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน เพ่ือไปยืนยันว่า 
ถ้าเปรียบเทียบกันว่านโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาประชาชนกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยงานรัฐว่า
อะไรมีน้ าหนักหรือมีความส าคัญมากน้อยกว่ากัน  
 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอ าเภอหัวหิน กล่าวว่า อ าเภอหัวหินได้มีการท างานร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดท าแผนผังที่อยู่อาศัยบริเวณที่มีปัญหา คือ พ้ืนที่ที่ทาง
ทหารแจ้งว่ามีการบุกรุกและแจ้งให้รื้อถอน รวมทั้งแจ้งความด าเนินคดี จ านวน ๓๕ ราย ซึ่งข้อมูลในพ้ืนที่  
มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ อ าเภอหัวหินจะร่วมกับส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ประจวบคีรีขันธ์จะรวมรวบข้อมูล
และรายงานให้จังหวัดพิจารณาต่อไป เพ่ือว่าในอนาคตผู้คนที่อยู่อาศัยในตอนนี้จะได้มีไฟฟ้าใช้หรือไม่ถูก
ด าเนินคดีจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุให้แล้วเสร็จ  
 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ประเด็นนี้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้ความส าคัญมากเช่นกัน และได้มอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ร่วมกับนายอ าเภอหัวหิน 
และจะขอรับเรื่องนี้ไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป 
 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชกิ
วุฒิสภาพบประชาชน กล่าวว่า เรื่องนี้ ขอให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง ได้ติดตามความคืบหน้าเพ่ือจะน าไปสู่การพิจารณาหารือหรือสะท้อนข้อคิดเห็นไปยัง 
ฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม 

 ๕. แนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และ
กษัตริย์  
 ร้อยโท สุรเชต ทับจิต รองหัวหน้าฝ่ายประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา และกษัตริย์ ซึ่งผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๕ มีการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา อาทิ กอ.รมน.
จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ บูรณาการร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จัดโครงการชมุชน
สัมพันธ์ (ขุนด่าน) ท าการฝึกศิลปะประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ สารที่ใส่แก้วเยติ จัดโครงการขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปี ๒๕๖๕ โครงการสานเสวนาแบบมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บ้านปากคลอง หมู่ที่ ๒ ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน โครงการปราชญ์ ร่วมใจ 
สรรค์สร้างไทย เป็นหนึ่ง โครงการบวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการสาน
เสวนา ปรึกษาหารือ กิจกรรมเครือข่ายภาคี ความรัก ความสามัคคีปรองดอง เป็นต้น 



๑๖ 
 
 นอกจากนี้ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ร่วมประชุมโครงการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ประจ าปี ๒๕๖๕ รายการกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในพ้ืนที่ต่าง ๆ อาทิ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 
กศน.ทับใต้ ต าบลหนองพลับ เป็นต้น  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง เห็นว่างานของ กอ.รมน. ได้มีการจัดฝึกอบรมคน
ไว้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัดภาคกลางก็มีเครือข่าย
ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในกลุ่มไลน์ด้วย และจะมอบกลุ่มไลน์ให้กับ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพ่ือให้เครือข่ายของ กอ.รมน. เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์นี้ด้วย เพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
การเสริมสร้างความจงรักภักดีและความเข้าใจในสถาบันหลักของชาติไปด้วยกัน  
 นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ๑) การจัดโครงการต่าง ๆ 
ขอให้เป็นโครงการที่ให้ประชาชนหรือเยาวชนเป็นผู้คิดริเริ่มเอง จะท าให้มีความรู้สึกมีส่วนร่วมมากกว่าและรู้สึก
เป็นเจ้าของโครงการนั้น ๆ ๒) วุฒิสภามีคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทกัษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมหีลาย
โครงการมีสื่อทีส่ามารถน าไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ถ้าเป็นไปได้ขอให้โครงการเหล่านี้ไปเชื่อมโยงกับ
โครงการของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษส์ถาบันฯ ๓) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีโครงการเสริมสรา้ง
ความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หรือเรียกว่า 
เครือข่ายผู้น าประชาธิปไตย ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับประชาธิปไตยในทุกจังหวดั เห็นว่าควรน าโครงการ
ด ีๆ แบบที่ กอ.รมน.ท าไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้น าประชาธิปไตยในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย  
 ร้อยโท สุรเชต ทับจิต รองหัวหน้าฝ่ายประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า 
ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ กอ.รมน.ในเขตอ าเภอหัวหิน และเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ของผู้น าท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน นายอ าเภอ จะได้ท าการประชาสัมพันธ์และเชิญผู้น าท้องที่เหล่านี้เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ของ
วุฒิสภาพบประชาชนนี้ด้วย   
 นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว อีกทั้งรัฐบาลเองก็ได้มีนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) เพ่ือพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีความ
หลากหลายของสถานที่และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม และเชิงประวัติศาสตร์ท่ี
ส าคัญหลายแห่ง อาทิ หาดหัวหิน หาดดอนส าราญ จึงขอให้ทางจังหวัดไดม้ีการขับเคลื่อนกจิกรรมหรอืโครงการ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางดังกล่าวต่อไปด้วย  

ทั้งน้ี การรับฟังความเห็นของประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ มีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็น โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตามแนบ) 

จากนั้น ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง น าโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง นายไพโรจน์ 
พ่วงทอง นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี และพลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ 



๑๗ 
 
ลงพ้ืนที่ติดตามและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง
พ้ืนบ้าน ณ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขนัธ ์โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบตั ิ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอ าเภอหัวหิน ให้การต้อนรับ  
นายไพโรจน์ มากหมู่ ประธานชุมชุนชาวประมงหัวหิน นางอัญชนา กระแสสินธุ์ และนางนงเยาว์ ฮึกหาญ 
บรรยายสรุป โดยคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมสักการะเจ้าแม่ทับทิม และรับชมการแสดงชุดบุญส่งเคราะห์ทาง
ทะเล และการแสดงชุดผีพุ่งไต้ ซึ่งเป็นการแสดงที่สืบสานประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้านชุมชนชาวประมงหัวหิน 

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชาวบ้านชุมชนประมงหัวหิน ในประเด็น
เกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกชายหาดหัวหิน ความยาวกว่า ๔๐๐ เมตร บริเวณริมถนนนเรศด าริห์ ตั้งแต่ศาลเจ้า 
แม่ทับทิมถึงสะพานปลาหัวหิน ซึ่งปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือนอยูจ่ านวนมาก เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนดังกล่าว
ชี้แจงว่าได้อาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่พรรพบุรุษกว่า ๑๙๐ ปี และที่ผ่านมาไม่เคยมีเอกสารหลักฐานทางราชการ
ฉบับใดแสดงว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  หรือเป็นที่ดิน
ของรัฐประเภทใด และต่อมาเทศบาลเมืองหัวหินในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้บังคับใช้อ านาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สั่งให้รื้อถอนอาคารเหล่านั้น ท าให้มีข้อพิพาทกับชาวบ้านมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และคดีข้อพิพาทยังอยู่ในการพิจารณาของชั้นศาล ประเด็นดังกล่าว คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้
นายอ าเภอหัวหินชี้แจงท าความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องข้อกฎหมายและรับไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน และทราบว่าในเรื่องนี้ได้มีการยื่นเรื่องมายังคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาแล้ว  
คณะกรรมการฯ ภาคกลางจะได้ไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมาธิการให้อีกทางหนึ่ง 

โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มชาวบ้านชุมชนประมงพ้ืนบ้านในเขตพ้ืนที่
อ าเภอหัวหิน เพ่ือลดภาระค่าครองชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด ๑๙) จ านวน ๒๐ ครัวเรือน พร้อมทั้งมอบเงินเพ่ือนสนับสนุนและบ ารุงรักษาศาลเจ้าแม่ทับทิม จ านวน 
๓,๐๐๐ บาท 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๗๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย ๖๐ 
หญิง ๔๐ 
รวม ๑๐๐ 



๑๘ 
 
 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
๑๔.๓ 
๒๘.๖ 
๑๘.๖ 
๓๘.๖ 

- 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

- 
 - 

มัธยมศกึษา ๑.๔ 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า ๑๒.๙ 
ปริญญาตร ี ๕๘.๖ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๒๗.๑ 

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๒๐ 
๗.๑ 
- 

๖๗.๑ 
๕.๗ 

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๖๖.๖ 
๓๖.๖ 
๒๕ 

๔๑.๖ 
- 

 



๑๙ 
 
 ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๗๓.๒ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก  
มีจ านวนทั้งหมด ๕ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๘๖.๘ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละ ๘๒.๖ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชีวิต 
๓. ร้อยละ ๗๙.๘ ได้รับความรู้จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

แก้ไขปัญหาในการด าเนิน 
๔. ร้อยละ ๗๕.๘ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
๕. ร้อยละ ๗๑.๘ รับทราบบทบาทและภารกิจของวฒุิสภาทีเ่กี่ยวกับการปฏิรปูประเทศและยุทธศาสตร์

ชาติ 
ส่วนอีก ๑ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๖๔ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม ๑๕๐ คน  
 - แบ่งออกเปน็  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ธนารักษ์พ้ืนที่ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาชุมชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นายอ าเภอหัวหิน  
 ๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน  
 ๓. ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด เกษตรกร 
และผู้น าชุมชน  



๒๐ 
 
 ๔. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์รัฐสภา หัวหินสาร ททบ. ๕ และ 9MCOT 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมทั้งได้
รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม 
                  
                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)  
 
 

************************* 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๑ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
----------------------- 

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 



๒๒ 
 

    
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 
ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลเจา้แม่ทับทิม อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

    



๒๔ 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

---------------------- 


